

อัลคาเทล-ลูเซ่น เปิดโครงการ Thai Cyber Kids

Project ส่งเสริมเด็กไทยก้าวไกลทันโลกเทคโนโลยี



อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จัดทำโครงการ Thai Cyber Kids Project ทุ่มงบประมาณหนึ่งล้านบาท ต่อยอดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม ส่งเสริมเด็กนักเรียนก้าวไกลทันเทคโนโลยีโลกไร้พรมแดน เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนวัดราชภูร์บำรุง โรงเรียนวัดখনอนบ้านกรด และ โรงเรียนวัดจระเข้ไล่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาในชั้นเรียน สำหรับโครงการนี้ดำเนินงานโดยมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)

นายหนิติ ป่อสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า “ในนามของนักเรียนโรงเรียนวัดราชภูร์บำรุง โรงเรียนวัดখনอนบ้านกรด และโรงเรียนวัดจระเข้ไล่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผมเชื่อมั่นว่าโครงการ Thai Cyber Kids Project จะอำนวยความสะดวกอย่างมหาศาลต่อการพัฒนาทักษะ ก้าวทันเทคโนโลยียุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด”

มร.เชบาสเตียน โลฮอง ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “ในฐานะบริษัทผู้นำธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วโลก บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อว่าการแสวงหาแต่ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจอย่างเดียวจะไม่สามารถเติบโตได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการนำความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารเข้าไปยังสังคมในพื้นที่ที่บริษัทเราดำเนินการ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญในการที่เราทำงานร่วมกับมูลนิธิ EDF ในโครงการ Thai Cyber Kids Project ครั้งนี้”

“เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้มอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารทั่วโลกให้ทัดเทียมกับเยาวชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยตลอดระยะเวลาโครงการ 1 ปีนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมจัดฝึกอบรมด้านซอฟต์แวร์ อีคอมเมิร์ซพื้นฐาน และโปรแกรมอื่นๆ โดยหวังว่าความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับจะช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเองให้พร้อมในเรื่องที่สนใจ และเข้าถึงจินตนาการตลอดจนถึงทักษะเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่เรียกว่า โลกดิจิทัลอีโคโนมี หรือตามกระแสเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญ” มร.โรฮอง กล่าว

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เผยว่า “มูลนิธิ EDF เชื่อว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ยังขาดโอกาส รวมถึงจัดปัญหาทางสังคมที่เกิดจากความยากจน มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรการกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 225 ภายใต้กฎหมายไทยที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2530 โดยได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว 321,273 ทุน คิดเป็นมูลค่าทุนรวม 500,609,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยังขาดโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 46 จังหวัดทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ยังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาและดำเนินงานโครงการเพื่อสังคมกว่า 200 โครงการ เช่น โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน โครงการพัฒนาอาชีพ โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และไอที เป็นต้น อีกทั้งในปี 2555 ได้รับมอบรางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย”(Thailand NGO Awards 2012) ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ ริชอร์ส อัลลิอันซ์”



จากภาพ: **นายหน้ทธี ป่อสุวรรณ (แถวหลัง – ที่ 4 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**
ถ่ายภาพร่วมกับ

มร.เชบาสเตียน โลฮอง (แถวหลัง – ที่ 4 จากซ้าย) ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด นายสรรเพชร นิลรัตน์ (แถวหลัง – ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ผู้บริหาร และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังกัดพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการ Thai Cyber Kids Project เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนให้ก้าวไกลทันเทคโนโลยีโลกไร้พรมแดน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาในชั้นเรียนเป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา